



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/ ๑๖๕

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนส่วนงานภายในของสำนักงานมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมของหน่วยงาน จึงได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ ห้องทำงาน ในส่วนต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมมีมติการปรับใช้พื้นที่และห้องทำงาน ดังนี้

หน่วยงาน	มติที่ประชุม
๑. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย คำขอ ขอปรับปรุงและขยายพื้นที่ ห้องทำงาน	๑. ปรับห้อง Cowboy Zone ด้านติดกับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นห้องประชุม ๒. ปรับห้องประชุมเดิมให้เป็นห้องของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๓. ปรับขยายห้องจัดทำเอกสาร ๔. ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมทำแบบปรับปรุงห้องทำงานให้หน่วยงานตรวจสอบ และขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
๒. ฝ่ายกฎหมาย คำขอ ขอจัดสรรห้องทำงาน	จัดให้ใช้ห้องชั้น ๒ อาคารอังคศรีภักดี (ห้องสำนักฟาร์มเดิม)
๓. ฝ่ายพัฒนารับราชการมนุษย์ คำขอ ขอจัดสรรห้องทำงาน	จัดให้เข้าใช้พื้นที่ห้องฝ่ายกฎหมายเดิม (กองการเจ้าหน้าที่)
๔. ฝ่ายสื่อสารองค์กร คำขอ ขอใช้อาคารพระชวง	๑. เนื่องจากอาคารพระชวงมีการเรียนการสอนของคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จึงมีมติ ให้ใช้ห้องทำงานเดิม ๒. ให้มีการปรับพื้นที่การใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงานและให้ใช้ห้องเก็บเอกสารแม่ใจ ปริทัศน์เป็นห้องทำงานเพิ่มเติม
๕. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว คำขอ ขอพิจารณาพื้นที่ห้องเรียน	๑. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติที่ประชุมเมื่อ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวปรับปรุงอาคารสุวรรณวาทกกลกิจแล้วเสร็จ ให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคืนอาคารพระชวงให้มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นอาคาร พิพิธภัณฑ์และอาคารทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ใจ ๒. ให้คณะพัฒนาการท่องเที่ยวดำเนินการปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคาร สุวรรณวาทกกลกิจ ซึ่งงบประมาณที่มุ่งเน้นการใช้พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน เป็นหลักและส่งมอบอาคารพระชวงให้กับมหาวิทยาลัยภายในปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

๐๗

หน่วยงาน	มติที่ประชุม
๖. คณะบริหารธุรกิจ <u>คำขอ</u> (ขอใช้ห้องทำงานฝ่ายสื่อสาร องค์กร)	๑. เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(ทางด้านการตลาด/ ผู้ประกอบการ) หากจัดให้อยู่ในพื้นที่/อาคารทางด้านการบริหารจะไม่เหมาะสมและ สอดคล้องกับภารกิจและกลุ่มเป้าหมาย ๒. ขอให้พิจารณาพื้นที่/อาคารที่สามารถรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ ภารกิจของหน่วยงาน
๗. วิทยาลัยนานาชาติ <u>คำขอ</u> ขอใช้ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์ สถิตย์	๑. อนุมัติให้ใช้ชั้น ๑ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์จนกว่าอาคารศูนย์การศึกษาและฝึกอบรม นานาชาติจะปรับปรุงแล้วเสร็จ ๒. ให้ใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ โดยให้ทำการปรับปรุงเพื่อให้ใช้ ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ เพื่อรอการ ปรับปรุงอาคารทั้งหมดต่อไป

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า ในส่วนของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการตามที่เสนอ จะทำให้รูปแบบของห้องไม่เหมาะสม ปิดกั้นช่องลม รวมถึงในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิมากขึ้น หากปรับห้องให้มีขนาดเล็กลง จะไม่เพียงพอในการรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ ก่อนดำเนินการปรับปรุงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตากิจ)

รักษาการแทนรองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ